

โครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชินชู

เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชินชู วิทยาเขตเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะครับ การแลกเปลี่ยนของผมเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาครึ่งปีครับ



ก่อนเข้าเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะมีการสอบแบ่งห้องเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา โดยข้อสอบจะแบ่งเป็นสามส่วน มีส่วนคันจิ ส่วนไวยากรณ์ แล้วก็ส่วนของการสัมภาษณ์ โดยการแบ่งห้องเรียนจะไล่ระดับจาก A ซึ่งเป็นคลาสแรกสุดไปจนถึงคลาส E F ซึ่งเป็นคลาสระดับสูง ซึ่งตั้งแต่คลาส D ขึ้นไปจะต้องลงเรียนวิชาร่วมกับคนญี่ปุ่นอย่างน้อยหนึ่งวิชา เพื่อเป็นการฝึกความสามารถภาษาญี่ปุ่นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนคลาสที่ระดับต่ำกว่า D หากสนใจสามารถไปคุยกับอาจารย์ประจำวิชาเพื่อปรึกษาเรื่องการลงเรียนได้



ในส่วนของการใช้ชีวิตนะครับ สำหรับเด็กแลกเปลี่ยนที่พักอาศัยจะมีสองประเภทคือหอในของทางมหาวิทยาลัย และหอนอก ซึ่งการเลือกหอนั้นจะขึ้นอยู่กับ โปรแกรมการแลกเปลี่ยนว่าเราอยู่ในฐานะเด็กแลกเปลี่ยนของโครงการอะไร ซึ่งในส่วนของโปรแกรมของผมนั้นไม่สามารถเลือกอาศัยในหอได้ จึงต้องมาอาศัยอยู่หอนอกแทน หอในและหอนอกก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเช่น หอในของทางมหาวิทยาลัยนั้น ส่วนใหญ่เด็กแลกเปลี่ยนจะอาศัยอยู่กันค่อนข้างมาก ทำให้สามารถหาเพื่อนได้หลากหลายประเทศ และในหอในจะมีการจัดปาร์ตี้กันค่อนข้างบ่อย เป็นการคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตัวด้วย ในกรณีของหอนอก ผมอาศัยอยู่ในหอพักลักษณะแชร์เฮ้าส์ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่น ทำให้เป็นการฝึกภาษาญี่ปุ่นและการหาเพื่อนคนญี่ปุ่นไปในตัว ซึ่งเป็นข้อดีที่แตกต่างกันของหอในและหอนอก



ในส่วนกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน จะมีเรื่องชมรม การออกค่ายทำกิจกรรมต่างๆ และการทำงานพิเศษ ก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องชมรมก่อนนะครับ ในช่วงเปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิ ชมรมต่างๆก็จะทำโปสเตอร์มาติดตามบอร์ด เพื่อเป็นการเชิญชวนเด็กใหม่ให้มาเข้าร่วมชมรมของตนเอง แน่่อนว่าเด็กแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะยาวก็สามารถเข้าร่วมได้ เว้นแต่บางชมรมเช่น ชมรมกีฬาบางประเภทที่เด็กแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถเข้าได้ นอกจากโปสเตอร์โปรโมทแล้ว แต่ละชมรมจะมีการจัดอภิปรายหรือการแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมตามห้องต่างๆ หากเราสนใจสามารถเข้าไปลองร่วมกิจกรรมดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ก่อนเข้าชมรมได้ด้วย





ในส่วนของการออกค่าย ผมคงไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดมากนักเพราะวันออกค่ายส่วนใหญ่จะตรงกับกิจกรรมชมรมและงานพิเศษ แต่ละค่ายก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปเช่น ค่ายอาสา ค่ายสถานสัมพันธ์ระหว่างเด็กแลกเปลี่ยนกับเด็กญี่ปุ่น เป็นต้น

ในส่วนของการหางานพิเศษ ตามกฎหมายของญี่ปุ่นแล้วนักเรียนแลกเปลี่ยนจะสามารถทำงานได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง ในช่วงปิดเทอมจะสามารถทำงานได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ซึ่งในเดือนแรกของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทางอาจารย์จะไม่แนะนำให้งาน เพราะเราอาจยังไม่สามารถ

ปรับตัวกับการเรียนและการใช้ชีวิตได้ หลังจากพ้นเดือนแรกก็สามารถหางานได้ปกติ การหางานสามารถหาได้หลากหลายวิธีเช่น ในห้างหรือร้านจะมีการแปะใบรับสมัครหรือการค้นหาในเว็บไซต์หางานพิเศษที่สะดวกที่สุดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชินชูคือเว็บไซต์ของทางมหาลัย ในเว็บจะมีรายละเอียดของงานพิเศษมากมาย เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร ลักษณะของงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่ทำงาน หากเราสนใจก็สามารถติดต่อไปเองได้เลย



ตัวอย่างเว็บไซต์หางานของญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่กิจกรรมหลักๆของทางมหาลัยจะมีประมาณนี้ นอกเหนือจากนี้จะเป็นกิจกรรมหรืออีเวนต์ส่วนตัว เช่น การไปเที่ยวกับเพื่อนตามสถานที่ต่างๆ หรืองานเทศกาลเป็นต้น โดยงานเทศกาลนั้นจะมีการจัดขึ้นค่อนข้างบ่อย ทั้งเทศกาลใหญ่ระดับเมืองที่คนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก หรือเทศกาลขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะจัดตามบริเวณศาลเจ้าที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็งานเทศกาลใหญ่หรือเล็กนั้น ก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้



สุดท้าย สำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศจะมีอะไรแปลกๆและอะไรที่ไม่คาดคิดเข้ามาเสมอ ขอให้สนุกไปกับมันทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และชีวิตจะมีความสุขเอง ในกรณีที่เจอปัญหาสามารถปรึกษาเพื่อนหรือคนญี่ปุ่น หรือที่ศูนย์นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้ครับ เป็นการแลกเปลี่ยนที่มากจริงๆครับ ใครที่มีโอกาสลองมาสัมผัสกับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยนดูครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ชิตี เชียรมนตรี